



Giáo Xứ Việt Nam Đức Mẹ La Vang

Our Lady of La Vang Parish

*Văn Phòng Linh Mục Thánh Xứ - Office of the Pastor*

## *Thư Cha Chính Xứ*



Chúa Nhật, ngày 1 tháng 9 năm 2024

Kính thưa Quý Cụ, Quý Ông Bà và Anh Chị Em:

Vào năm 1998, khi Đức cố Giám mục Patrick J. McGrath mới về làm Giám mục giáo phận San Jose thì ngài cũng ra văn thư thiết lập họ đạo Việt Nam (Vietnamese Mission) trở thành giáo xứ thể nhân (personal parish), tức là một giáo xứ tông nhân chứ không phải tông thổ. Có nghĩa là bất cứ tín hữu Công Giáo gốc Việt nào, dù ở đâu trong giáo phận San Jose, đều có thể gia nhập giáo xứ thể nhân, lúc bấy giờ còn thuộc chung với giáo xứ tông thổ St. Patrick. Rồi đến năm 2013 thì Đấng Bản Quyền mới ra sắc lệnh đổi tên thành Giáo xứ Việt Nam Đức Mẹ La Vang.

Vì ai ở đâu cũng gia nhập được giáo xứ Đức Mẹ La Vang, nhất là hơn 20 năm trước khi chưa có nhiều cộng đoàn Việt Nam ở các giáo xứ đa sắc dân khác, nên có nhiều gia đình trong khắp giáo phận San Jose đã gia nhập giáo xứ Việt Nam. Có những gia đình ở mãi Mountain View hay Palo Alto, và cũng có những gia đình ở khu vực Milpitas và North Valley hay dưới Morgan Hill và Gilroy. Chứ thực tế thì có ít gia đình cư ngụ trong vùng trung tâm thành phố. Chính vì ở khắp nơi trong giáo phận San Jose đổ về và qui tụ nên cũng có cái hay của nó. Như bài hát quen thuộc “Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi về nhà Chúa ta...”

Rồi giáo xứ chúng ta còn có năm giáo đoàn (vệ tinh), sinh hoạt tại bốn nhà thờ và Trung Tâm Công Giáo ở rải rác các nơi trong giáo phận. Tại những giáo đoàn đó, giáo xứ phải mượn nhà thờ để dâng lễ hàng tuần. Trước mỗi lễ thì Ban Phụng Vụ luôn rao với niềm tự hào của tâm tình “thuộc về”: “Giáo xứ Việt Nam Đức Mẹ La Vang xin thân ái kính chào quý ông bà và anh chị em.”

Trong năm qua, dù rất bận rộn với một xứ đạo “không biên giới”, bản thân tôi không có văn phòng để làm việc, không có thư ký giúp việc, nhưng tôi cũng đã đi thăm được một số gia đình ở các vùng tạm gọi là “ngoại vi”. Vì không có ai ở gần nhà thờ Đức Mẹ La Vang. Từ những lần thăm viếng đó tôi mới thấy anh chị em giáo dân trong xứ đạo rất dễ thương và trung thành. Họ gắn bó với xứ đạo nhiều năm, “khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan”, khi có nhà cũng như lúc vô gia cư. Họ tham gia các đoàn thể, góp phần củng cố mọi thành phần trong cộng đoàn giáo xứ. Dễ thương nhất là các cụ cao niên. Các cụ luôn mong mỏi cho ngôi nhà thờ sớm được hoàn thành. Nhiều cụ căn dặn con cái khi Chúa gọi các cụ thì sắp xếp để các cụ về nhà thờ mới lần cuối. Lại còn dặn phải mời cha xứ dâng lễ. Trong năm qua tôi đã dâng lễ an táng cho một số cụ. Họ như ông già Simeon trong Tin Mừng, thấy được nhà thờ rồi thì vui lòng ra đi trong bình an.

Giờ đây tôi có hai tâm tình muốn chia sẻ với anh chị em. Thứ nhất, nhận dịp Lễ Lao Động của Hoa Kỳ, tôi rất cảm ơn một số anh chị em dần dần chạy ra tình nguyện phụ giúp, nên giáo xứ mới tổ chức được nhiều lễ lượt và sự kiện, tạo nên cộng đoàn niềm nở, nhộn nhịp, đông vui. Thứ hai, tôi biết anh chị em đi lễ ở nhà thờ chính vất vả với vụ đậu xe. Nhưng người Việt Nam giỏi nhất là vụ tìm chỗ. Nên anh chị em hãy tiếp tục chịu khó nhé. Đừng đi tìm những nơi dễ dãi. Tội nghiệp nhà thờ của mình. Hãy dâng những khó khăn khi đến nhà thờ như của lễ hy sinh, và sống tình bác ái huynh đệ như thánh Phaolô dạy.

Cầu chúc anh chị em và gia đình một ngày Lễ Lao Động nghỉ ngơi vui khỏe.

**Lm. Giuse Lê Trung Tường**

Chánh xứ

*Our Lady of Lavang Church, 389 E. Santa Clara Street, San Jose, CA 95113 - (408) 291-6280*